

มาทำนายทายทัก...ลักษณะคนที่รักของท่านผ่านดวงชะตาวันเกิดกันครับ...รับประกัน

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ค. 2552

วันนี้ วันไหน ๆ ไข่มื้อไข่มื้อ ลองติดตาม

วันอาทิตย์

คนเกิดวันนี้ มีหัวใจกล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักนั้น ถือคิดว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันตามประสาคนชอบสนุก เจ้าสำราญพอสมควร คนวันอาทิตย์เจ้าชู้ จึงมีดวงในเรื่องความรักที่โดดเด่น คือได้พบรักเสมอๆ มักบึงคนเด่น ๆ ที่ดูดีกว่าใครในกลุ่มคนที่มีท่าเรียบบางจนเกินไป คอนข้างเซ็กซี่ ไม่ใช่คนแบบที่คุณจะสะดุดตาสะดุดใจแน่นอน ใครก็ตามที่หาเวกั้นเหตุ คนวันอาทิตย์ก็ยากจะตัดใจ คิดชอบพอความสดใส มั่นใจในตัวเอง คือเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆ หลงรักคนเกิดวันอาทิตย์ และนิสัยที่แข็งเกินไปของคุณก็คือตัวการสำคัญที่จะทำให้ลายความรักให้พังทลายไปอย่างน่าเสียดาย ยามหลงรักใคร คุณจะทำตามติดหวังพิชิตให้ได้ เมื่อสมใจแล้ว คุณกลับไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนที่แท้ของคุณ ถ้าใครยอมคุณได้ก็รักกันได้นานแน่นอน โดยทั่วไป ดวงในเรื่องความรักของคนวันอาทิตย์ ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรมาก จีบใครหรือทอดสะพานให้ใครก็มักสำเร็จเสมอ อยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั้นแหละ จะเป็นฝ่ายจืดจางทางเหินอีกฝ่ายเสียก่อน ตามประสาคนเจ้าชู้ที่หัวใจอ่อนไหว และอยากคบคนใหม่ๆ เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทายดีชอบหาความมั่นใจให้ตัวเองด้วยเรื่องรักๆ ใครๆ บางครั้งทั้ง 4 ห่องหัวใจเต็มหมด ห่องไหนทนไม่ไหวโบกมือลาไปคุณก็ไม่เสียใจ มีใครคนใหม่มาแทนได้เร็วเสมอ ดวงความรักค่อนข้างดี ตัวเองไม่มีปัญหา แม่จะชอบตามใจตัวเอง แต่ก็ไม่ค่อยเอะอะแอะเรื่องกับความรักจริงจังนัก ปัญหา มักเกิดขึ้นเพราะคนรักของคุณ ซึ่งคิดจะเอาเรื่องกับคุณให้ได้ หรืออาจเป็นเพราะความใจร้อนของคุณบ้าง โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดการแตกหักหรืออก ดังนั้นถ้าใครเขาใจคุณก็สามารถคงกับคุณได้นานเป็นพิเศษ

วันจันทร์

คนวันจันทร์ไม่แสดงออกถึงความเจ้าชู้เด่นชัดอย่างคนวันอาทิตย์ แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนเจ้าชู้เงี้ยวแบบไปรยเสนห้อยบอย ๆ เหมือนกัน ซึ่งก็มีคนหลงปลื้มอยู่เสมอไป ด้วยความเป็นคนอ่อนโยน ฉลาด รอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีพอควรคนวันจันทร์ชอบทำตัวน่ารัก แต่ถาเริ่มคบหาจริงจังกับหวานใจแล้ว จะแสดงความตึงตังออกมาทันที เพราะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่น้อย ดวงความรักของคุณจึงแสนซึ่งในช่วงต้น ๆ เพราะพื้นดวงเป็นคนสุภาพ นอยคนหนักที่จะหาวมาก ๆ นอกจากเกิดในวันจันทร์ และถาความรักจะมีปัญหาก็มักเป็นเพราะตัวคุณเอง เนื่องจากเป็นคนช่างคิดอยู่แล้ว จึงคิดมากคิดไกลเกินไปเสมอและเป็นเหตุราวจานในความสัมพันธ์ได้ไม่ยากดวงความรักของคุณค่อนข้างไม่ธรรมดา ความรักแท้มักเกิดขึ้นกับคนที่รอบข้างแอบสายหนา ว่าไม่เหมาะสมกัน ถาไม่แก่หรืออ่อนวัยความากๆ ก็อาจแตกต่างกันที่ฐานะ หรือการศึกษา ดอยกว่าในเรื่องใจเรื่องหนึ่งแน่นอนและมักจะได้แสดงถึงความรักแท้เหมือนในหนึ่ง คือการฝ่าฟันกับกระแสการกีดกันของครอบครัว เปรอ์เช่นตสวนใหญ่จะเป็นในรูปนี้ ถาใครได้คู่ที่สมกันดีไม่มีใครห้ามปรามก็ตองนับว่าโชคดี คงมีดวงในราศีเกิดหรืออิทธิพลอื่นๆ ที่เสริมให้ดวงความรักไปได้ดีกว่าพื้นดวงที่นาจะเป็นเช่นนั้น แต่สุดท้ายแล้ว คนวันจันทร์จะแอบปีัสมหวังเสมอ ไม่ค่อยผิดหวังในเรื่องรัก นอกจากจะมีทุกขในหัวใจที่ตัวเองคิดเองรู้สึกเองไม่ใช่คนที่คุณรักก้อขึ้นหรือ

หรือบางกรณีก็เป็นเพราะคุณแอบหัวเราะไปปล้ำคนอื่นแล้วผิดหวัง ถ้าดูแลหัวใจตัวเองให้ดี ๆ
ไม่วอกแวกไปไหนคุณก็มักมีคู่รักที่คบกันเนิ่นนานจนเพื่อน ๆ อิจฉาเสมอแน่นอน

วันอังคาร

ถ้าคุณเกิดวันอังคาร คุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความรักของคุณหรอก
เพราะดวงในเรื่องความรักค่อนข้างดี หมายถึงดวงคู่แท้ ๆ ที่เป็นความรักแท้ๆในชีวิตด้วยเช่นกัน
พื้นฐานนิสัยของคุณแม่จะหาหาญวาม และตรงไปตรงมาจนน่าอึ้งทาง แต่เสน่ห์ของคุณมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม
ทำให้ไม่มีช่วงใดที่ไร้คู่ไหนวันนัก นอกจากบางช่วงคุณจะไม่คิดในเรื่องนี้จริงจังเท่าไร
คนวันอังคารเจ้าชู้แฉอามณเท่านั้น ไม่ได้เจ้าชู้เป็นนิสัยถ้าเจอเจอคนหล่อหรือคนสวยในแบบที่พึงพอใจ
ก็จะส่งสายตาไปก่อนอื่น แต่ไม่ใช่คนที่จะต้องปราศเขาไปขอทำความรู้จักทันใด แม่จะเป็นคนกล้าแสร้งปาดใจก็เถอะ
เว้นแต่ถ้าได้รู้จักกันแล้วและหลงรักเขาแล้วเท่านั้นที่คนวันอังคารจะติดตามผลงานอย่างตั้งใจ
จนกว่าจะได้ใจของใครคนนั้นไม่มีวันที่คุณจะไม่จบเลว ๆ แบบนั้นจาดเดียวมาเดี่ยวหายแน่นอน
คนวันอังคารเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน และมีดวงแบบตกหลุมรัก เมื่อแรกสบตาได้มากกว่าคนเกิดวันใด
น้อยเหลือเกินที่จะเห็นคนวันอังคารมีความรักกับเพื่อนที่คบกันนานปีแล้วค่อย ๆ
พัฒนาเป็นความรักและในกรณีที่คบคู่รักกันแล้วหากมีเรื่องปะทะอารมณ์ใส่กัน
คุณก็จะปิดปากเงียบไม่ยอมขอโทษขาดนผิตเอง ทั้งๆ ที่ในใจคุณอยากงอใจจะขาด นอกจากว่าทะเลาะกับคู่รักบ่อย ๆ
ครั้งจนรู้สึกชินแล้วนั้นแหละคุณถึงจะงอเป็น กลางที่จะเอ่ยคำว่าเสียใจออกไปได้
ในทางที่ดูเป็นคนมูทะลุวามไม่จริงจังกับใครแท้จริงแล้ว คนวันอังคารเป็นคนรักที่คงมั่นมาก
ตามดวงชะตาบอกว่าเป็นคนรักจริงหวังแต่ง มักได้คู่ดี เว้นแต่บางช่วงจะไปรักคนผิดจนเดือดร้อนไม่น้อย
ดวงความรักของคุณหากจะมีปัญหา ก็อยู่ที่อารมณ์เท่านั้น การอ่อนเจอรอนก็จบเร็วแน่
ถ้าคุณลดไฟในอารมณ์ตัวเองได้หรือเลือกคนใจเย็นเป็นน้ำ ก็รักกันยั่งยืนยากจะแตกราวได้

วันพุธ

คนเกิดวันพุธมักมีดวงเกี่ยวกับความรักในแบบที่ลึกซึ้ง ไม่รักเพียงหวิวหว่าให้ตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้น
ด้วยธรรมชาติและพื้นดวงที่เป็นคนช่างคิดช่างตรองรอบคอบกับทุกเรื่องราวเสมอ ดังนั้นกับในเรื่องรัก
คุณจึงต้องมั่นใจก่อนที่จะเอื้อมมือไปความาแนบใจ เสน่ห์ที่โดดเด่นของคนวันพุธอยู่ที่ศิลปะในการพูดจาทำให้ใคร ๆ
หลงเคลิ้มได้เสมอ และยังเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีอีกด้วย นั้นเป็นจุดเด่นที่ทำให้คนรอบข้างชื่นชมเป็นพิเศษ
แต่แม้ว่าจะมีใจชอบใครคนวันพุธ จะไม่เปิดเผยทุกอย่างแก่คนรักเนื่องจากเป็นคุณมีโลกส่วนตัว
ชอบเก็บบางเรื่องราวไว้กับตัวเองเหมือนกับที่เป็นคนชอบอสิระ และรักสนุกไม่น้อยเลยทีเดียว คนเกิดวันพุธจริง ๆ
แล้วมี 2 แบบคือแบบ ที่ควักเงินทุ่มให้คนรักแบบสุดๆ กับอีกประเภทคือ เหนียวสุด ๆ กับคนรัก
คุณเป็นแบบไหนก็จะต้องตรวจสอบดูตัวเอง แต่ที่มีอยู่ในตัวคนวันพุธทั้ง 2 แบบ
ก็คือมักจะปึงคนที่อ่อนวัยกว่าเพราะอยากที่จะดูแลคนรักของตน แบบแสนห่วงหวง
และคุณก็มักชอบมีรักแบบที่ค่อย ๆ ไกลชิดติดใจกันไปทีละนิด คุณแพคนที่เข้าใจคุณเองแท้
ดวงของคุณจึงมีแนวโน้มที่จะพบรักที่ซาบซึ้งตรึงใจและมีความผูกพันกันมาก
เพราะเป็นความรักที่มีพัฒนาการเต็มไปด้วยความเข้าใจในกันและกัน พยายามที่จะรู้จักตัวตนแท้ ๆ
ของกันและกันนั่นเอง คนวันพุธโชคดีที่ได้ปึงกับคนคล้าย ๆ กัน รสนิยมไม่ต่างกันราวฟ้ากับดินนัก คุณกันรู้เรื่อง
ถ้าใครที่ดูดีอย่างเดียว แต่คุยกันไม่รู้เรื่อง ทัศนคติต่างกันมาก ๆ คนวันพุธจะละความสนใจทันที หากเมื่อใดที่อกหัก
คนวันพุธก็จะไม่ฟูมฟายมากนักแม่จะปวดใจเพียงใด
คนที่คบคู่รักของคนวันพุธได้ดีต้องมีลักษณะของความเป็นเพื่อน เฮ้ไปไหน ๆ
ด้วยกันได้แต่ถ้าทำตัวเป็นเจ้าของเกินไป มักอยู่กับคนวันพุธได้สั้นกว่าที่หวัง

วันพฤหัสบดี

ถ้าคุณเกิดวันพฤหัสบดี มั่นใจได้เลยว่าคุณจะเป็นคนรักที่ดีที่สุดให้ใครคนนั้นได้ภาควุมใจแน่
เพราะคุณมีทั้งความเอื้ออารี มีน้ำใจ เป็นคนสติปัญญาดี
มีความยุติธรรมเป็นคนที่ใครก็ยอมรับและชื่นชมคุณเป็นคนรักจริง เกลียดจริง

ถ้าเกลียดใครก็ไม่เสแสร้งคบหาต่อไปให้ต้องฝันตามวิสัยของคุณวันพฤหัสบดี
ที่ตรงพอสมควรดวงในเรื่องความรักของคนวันพฤหัสบดี ไม่ค่อยโสดโผนพิสดารมากนัก
ความรักคอยเป็นคอยไปอย่างเรียบง่าย หากจะมีเรื่องปวดหัวใจบางก็เป็นเพราะความมองโลกในแง่ดีเกินไป
บางครั้งจึงหลงคารมคนไม่จริงใจหรือบางครั้งก็คิดไปเองว่าใครคนนั้นมีใจด้วย ทั้งๆ
ที่ไม่ได้เป็นดังที่แอบคิดแอบหวังไว้ คนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนใฝ่รู้ ภาวขงใจเจ็บหัวใจ
ก็จะทำใจด้วยการทุ่มเทในเรื่องที่มีสาระ มีประโยชน์กับชีวิต ความน่ารักของคนอยู่ที่ความสดใส เปิดเผย
มีความมุ่งมั่นเสมอ ไม่ใช่คนที่เลื่อนลอยไร้สาระ
ไม่บ่อยนักที่จะเห็นคนวันพฤหัสบดีอีกลักษณะหนึ่งคือไม่ค่อยเรียบร้อยและขาดความสุ่มรอบคอบ
คนวันพฤหัสบดีไม่ค่อยเจ้าชู้ แมจะคูมีทาที่เขากับคนงายสดใสเป็นกันเองแต่ไม่ใคร่ชอบใครงาย ๆ เสมอไป
ถารักใครก็จะรักอย่างซื่อสัตย์ หากจะผิดหวังก็ตั้งที่กล่าวมาแล้ว คือการไปรักคนผิด คิดว่าดีที่แท้ไม่ใช่
ดวงความรักของคนวันพฤหัสบดีนั้นจะมีรักจริงจังก็ต่อเมื่อพบเจอคนที่เรียบง่ายคล้ายๆกัน
ไม่ใช่ฟูฟ่าหรูหราเกินไปนัก คิดแต่เรื่องสร้างสรรค์มากกว่าเรื่องเฮฮาปาร์ตี้ ปัญหาในรักมักไม่ใช่อยู่ที่ตัวคุณเอง
เพราะคุณอดทนได้เสมอ แต่คนที่คุณรักต่างหากที่จะนำเรื่องปวดหัวมาให้

วันศุกร์

คนที่เกิดวันศุกร์ เป็นคนที่ต้องพัวพันกับเรื่องรักๆใคร่ๆเสมอ เพราะดาวศุกร์
เป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวประจำเทพีแห่งความรัก คุณผู้หญิงวันศุกร์จึงเป็นคนรักสวยรักงามเป็นพิเศษ
คุณผู้ชายก็สำอางไม่เบา ถ้าผู้ชายคนใดที่บำรุงผิวหน้าด้วยโลชั่นหรือพรมน้ำหอมเสมอออกนอกบ้าน จนใครๆ
เกือบจะคิดว่าเป็นเกยละก็แท้เขาคนนั้นเป็นคนวันศุกร์นั่นเอง
เมื่อรักใคร่ชอบใครคนวันศุกร์จะเห่แคะเอาใจได้ละเอียดละไมที่สุดยิ่งกว่าคน เกิดวันอื่นๆ
แต่ด้วยความที่รักตัวเองมาก หลงตัวเองพอสมควร ดังนั้นคุณจึงต้องการให้คนพิเศษของคุณ ทุ่มเทรักให้คุณสุดหัวใจ
ถารูสึกว่ายังได้ความรักจากเขาหรือเธอไม่มากพอ คุณจะรายไสทันที
แม่เสน่ห์ของคนวันศุกร์จะอยู่ที่ความอ่อนหวานก็เถอะ ยามหึงหวงหรือโกรธเคืองแล้วจะปากร้ายมาก
แต่ในจิตใจไม่พิชรายใดๆ เป็นคนใจกว้างและเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์มากด้วยซ้ำ เพียงแต่คิดมากซึ่ระวางเท่านั้นเอง
ดวงความรักของวันศุกร์ค่อนข้างอาภัพ ทั้งๆ ที่มีคนมารักจริงแบบหวังแต่
แต่ก็มักจบลงเพราะความไม่มีเหตุผลอย่างสุดๆ ของคุณเอง เรื่องที่จะผิดหวังเพราะไปรักเขาข้างเดียวนั้นก็ยังมีบ้าง
แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักหรอก ถ้าจะผิดหวังจนเสียหน
ก็เป็นเพราะไปหลงเชื่อคนที่มาหวังผลประโยชน์จากคุณโดยไม่ได้รักคุณจริง เนื่องจากคนวันศุกร์ฉลาดในเรื่องอื่น
แต่ไม่ทันคนนักหรอก ที่ว่าดวงความรักของคนวันศุกร์อาภัพก็เพราะว่า
แม่บางจังหวะชีวิตจะมีรักเสน่ห์ซึ่งเพียงใดก็กลับต้องเลิกรากันทั้งๆ ที่ยังรักบางคนที่อาภัพแบบมีแต่รักเทียมๆ สั้นๆ
ไม่ต่อไม่เต็มด้าลึกซึ้งนานวันให้อิ่มใจนัก คนเกิดวันศุกร์บางคนก็มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอบอุ่น
แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คุณหลงรัก อย่างปักจิตปักใจมาก่อน นับเป็นดวงแห่งความรักที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

วันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ มีดวงชะตาในเรื่องรักที่ค่อนข้างดีพอสมควร ไม่ค่อยจะมีปัญหาปวดหัวปวดใจ
จนเดือดร้อนเพราะเรื่องความรักอย่างคนเกิดวันอื่นๆ เนื่องจากพื้นฐานนิสัยที่เป็นคนเด็ดเดี่ยว หนักแน่น
คุณจึงคบใครก็คบอยู่คนเดียว พอเลิกกันเมื่อใดจึงค่อยมีรักใหม่
แต่คนวันเสาร์จะไม่ออกไปวิ่งไขว่คว้าหารักมาใส่ตัวหรอก นอกจากรอให้กามเทพแผลงสอนเองตามธรรมชาติดีกว่า
แมจะดูสุขุม มีระบบระเบียบ เป็นคนตรง หัวแข็งไม่เบา แต่ในใจคนวันเสาร์ก็อ่อนไหวไม่อยู่ยากกับเรื่องรัก
เห็นใครถูกใจก็ชอบแต่ก็รู้จักยับยั้งใจ ไม่วิ่งเข้าประคบพันที่เด็ดขาด ถ้าจะมีความเจ้าชู้ ก็เจ้าชู้เจี๊ยบ
แต่ไม่ใช่เจี๊ยบแบบแอบเอาจริงอย่างคนวันจันทร์ เพราะคนวันเสาร์จะแค่มอง รู้สึกชอบ สงยิ้มไปบาง
แต่ก็ไม่คิดอะไรมากกว่านั้น ดวงความรักของคุณ เป็นลักษณะที่มีความสัมพันธ์มีความผูกพัน
เต็มไปด้วยความรู้สึกซึ่งไม่ใช่รักแบบตื้นตื้นเราใจสั้นๆ แลวจบลงเหมือนเพียงจุดพลุดอกไม้ไฟ
คนวันเสาร์ทำให้คนอื่นประทับใจได้เสมอ กับความสุ่มทระนงอดทนมุ่งมั่นใส่ใจคนรักอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
แต่ถ้าใครคนนั้นฟูฟ่าหรูหราไซ่เงินกระหน่ำเกินไปคุณก็ไม่ชอบใจเหมือนกัน ความที่เป็นคนช่างเลือกคนวันเสาร์
จึงไม่ใช่คนประเภทที่มีใครๆ เคียงข้างอยู่ตลอดเวลา บางปีถ้าไม่บิงใครมาๆ ก็ยอมเปลี่ยวใจตลอดปีไม่ซีเรียส
ถาคนวันเสาร์ถูกใจใคร จะใช้เวลาดูใจดูนิสัยก่อนจะดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปให้ลึกซึ้ง

ด้วยความซึ้งแหวงไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ ต้องดูแล้วดูอีกกว่าจะตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมกัน คุณก็คิดมากกว่าคนวันเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุหรือฐานะ เช่น อีกฝ่ายรวยกว่ามากหรือจนกว่ามาก ๆ คุณก็จะคิดมากแม่ว่ารักแล้วแต่ก็ลังเล หรือถ้าอายุน้อยกว่ามาก ๆ หรือแก่กว่ามาก ๆ ก็กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงช่องว่างระหว่างวัยจะมีหรือไม่ นี่แหละคือสไตล์ความคิดของคนวันเสาร์

ปัญหารักในเรื่องอื่นๆ ไม่ค่อยมีหรอก นอกจากจะสับสนกับตัวเอง

.....

ขอบคุณ ตำราโหราจารย์ ท่านเมตตา ครับ